



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam

Gặp mặt, tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên Nam Định đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc tặng Đoàn công tác của TTXVN bức tranh Tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hóa của quê hương Nam Định.

Sáng 1-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN làm Trưởng đoàn. Tham gia buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã thông tin khái quát về hoạt động của TTXVN. Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, những năm qua, TTXVN đã khẳng định vị trí là cơ quan báo chí chủ lực, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước về những vấn đề thời sự lớn trong nước, khu vực và trên thế giới. Đồng chí Tổng Giám đốc TTXVN bày tỏ sự cảm ơn đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói chung và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện cho cơ quan thường trú TTXVN tại Nam Định trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; báo cáo

(Xem tiếp trang 2)
Tin, ảnh: XUÂN THU

Chiều 1-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VDV) của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tới dự.

SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia là sự kiện thể thao lớn, có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác, phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn có ý nghĩa về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và xếp vị trí Nhất toàn đoàn với 359 huy chương, trong đó có 136 HCV, là lần đầu tiên giữ vị trí dẫn đầu SEA Games khi được tổ chức tại nước bạn.

Tham dự SEA Games 32, Nam Định có 7 VĐV tham gia thi đấu 5 môn: điền kinh, vật, lặn, võ cổ truyền, judo. Kết thúc giải, 6 VĐV gồm: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân (điền kinh), Nguyễn Thị Thảo (lặn), Trần Anh Tuyết (vật), Hoàng Phúc Thuận (võ cổ truyền) đã giành được 12 huy chương (6 HCV, 4 HCB, 2 HCD). Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV, 1 HCB; VĐV Nguyễn Thị Thảo giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCD; VĐV Nguyễn Thị Thu Hà giành 1 HCV; VĐV Trần Anh Tuyết giành 1 HCV; VĐV Bùi Thị Ngân giành 2 HCB; VĐV Hoàng Phúc Thuận giành 1 HCD. Theo đánh giá về chuyên môn, SEA Games 32 là kỳ Đại hội mà thể thao Nam Định đóng góp số lượng VĐV nhiều nhất, tham dự nhiều môn thi đấu nhất và giành được thành tích tốt nhất từ trước đến nay.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan trao Bằng khen cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Ảnh: HOÀNG TUẤN

Phát biểu chúc mừng các HLV, VĐV, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các HLV, VĐV thể thao thành tích cao Nam Định nói riêng và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đối với sự nghiệp phát triển toàn diện TDTT tỉnh, cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Thành công của thể thao Nam Định tại SEA Games 32 đến từ kết

quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện của các HLV và sự cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu của các VĐV để giành được thành tích tốt nhất, đem vinh quang cho bản thân, cho đất nước và quê hương Nam Định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, sau những kết quả đã đạt được tại SEA Games 32, các VĐV tiếp tục phát huy, ra sức tập luyện, nâng cao thành tích để tham dự các giải đấu lớn trong nước.

(Xem tiếp trang 2)
KHÁNH DŨNG

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ gồm các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Tổ phó Thường trực); Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và

Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt được thành lập theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8-4-2023 trong bối cảnh nền kinh tế nước ta từ đầu năm 2023 đến nay

(Xem tiếp trang 2)
THANH THÚY

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023

Sáng 1-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết vụ mùa, vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.

Vụ mùa, vụ đông năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy 72.002ha, trong đó có 465ha sản xuất hạt giống lúa lai F1. Năng suất lúa bình quân đạt 52,89 tạ/ha, tăng 0,89 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 380.854 tấn, tăng 644 tấn so với vụ mùa năm 2021. Diện tích cây vụ đông đạt 9.603ha, tăng 161ha so với vụ đông năm 2021, trong đó có 1.125ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Các địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai hiệu quả mô hình cơ cấu lại sản xuất

nông nghiệp...
Bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, kế hoạch vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy 71.800ha; Phần đầu mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa quy mô từ 30ha/mô hình. Các địa phương trồng 8.500ha cây màu vụ hè thu; phần đầu diện tích trồng cây vụ đông từ 10 nghìn ha trở lên, trong đó có 1.500ha trên đất 2 vụ lúa.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, các địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng

(Xem tiếp trang 4)
VĂN ĐÀI

Giá xăng RON 95 vượt 22 nghìn đồng/lit

Chiều 1-6, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chủ kỳ.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng thêm 390 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92, trong khi đó xăng RON 95 tăng 520 đồng/lit. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.870 đồng/lit và xăng RON 95 là 22.010 đồng/lit.

Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh giảm nhẹ trong đợt điều hành này. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 10 đồng, còn 17.950 đồng/lit.

Với đợt điều chỉnh kể trên, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh tăng liên tiếp sau 3 lần giảm trước đó. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 6 lần giảm và một lần giữ nguyên. /

PV

TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIÊM VÀNG LẦN THỨ VIII-2023

“TIẾP LỬA” học và làm theo Bác

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II:

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh đã lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch phần đầu học tập và làm theo Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức... tu liên hệ, xây dựng kế hoạch phần đầu và đăng ký nội dung làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tập trung hướng dẫn vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19", "Nông dân thi đua

(Xem tiếp trang 3)

Sản xuất ở Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định.
Bài và ảnh: VĂN TRỌNG



TIN THẾ GIỚI

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,2%

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ tăng 7,2% trong năm tài khóa tính đến tháng 3-2023, chủ yếu nhờ dịch vụ và tiêu dùng. Đây là dữ liệu chính thức mới được công bố

ngày 31-5, qua đó đưa Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Quốc gia Nam Á là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và gần đây đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước đóng góp nhất thế giới. Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đã bắt đầu hồi phục sau đại dịch COVID-19, đạt tốc độ 9,1% trong tài khóa 2021-2022. Tuy nhiên, (Xem tiếp trang 2)

TIN TRONG NƯỚC

LẠNG SƠN Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu vẫn thuận tiện

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, những ngày qua hoạt động thông quan hàng

hóa vẫn thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa nói chung và mặt hàng sầu riêng nói riêng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trung bình mỗi ngày có khoảng trên 1.000 xe hàng hóa giao thương trên địa bàn; trong đó, hàng xuất khoảng 500 xe. Tuy nhiên, thời gian này mặt hàng sầu riêng đang vào

(Xem tiếp trang 3)
PV

Thành phố Nam Định chủ động nâng cao năng lực thoát nước đô thị

Thời gian gần đây, tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa to trên địa bàn thành phố Nam Định đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, giao thương của người dân. Theo thống kê của UBND thành phố Nam Định, trong năm 2022 trên địa bàn thành phố có 7 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, đặc biệt có những đợt mưa rất lớn, kéo dài như trận mưa ngày 12-8 hoặc trận mưa kéo dài 2 ngày (từ ngày 8 đến ngày 9-9) với lượng mưa từ 288-312mm, gây ngập vùng trũng thấp và đô thị (có địa điểm ngập sâu hơn 1m)... làm nhiều phương tiện ô tô, xe máy hư hỏng nặng. Để ứng phó và giải quyết tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão năm nay, thành phố Nam Định đang tích cực triển khai các giải pháp, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng xử lý các tình huống, hạn chế nhất những ảnh hưởng của mưa lũ đối với đời sống sinh hoạt của người dân.

Thành phố Nam Định hiện đang sử dụng hệ thống thoát nước chung có kết cấu hỗn hợp với các đường cống chính đã được kín hóa, tổng chiều dài gần 50km; hệ thống 2 trạm bơm gồm: trạm bơm Kênh Gia công suất 43 nghìn m³/giờ và trạm bơm Quán Chuột có công suất 57 nghìn m³/giờ. Các trạm bơm được UBND thành phố quản lý, duy tu thường xuyên đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/24 giờ. Trên địa bàn có 60ha hồ điều hòa, gồm các hồ: Vị Xuyên, Vị Hoàng, Truyền Thống, Sơn Nam, An Trạch, Bảo Bối, Năng Tĩnh, Đám Đò, Đám Bét, Hàng Nan... Để nâng cao năng lực thoát nước đô thị, UBND thành phố đã yêu cầu Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định tăng cường nạo vét các tuyến đường, cống (khối lượng nạo vét năm 2022 là 5.200m³ bùn); tích cực khơi thông các dòng chảy đảm bảo thoát nước kịp thời; duy tu, bảo dưỡng các máy bơm tại trạm bơm Quán Chuột và trạm bơm Kênh Gia đáp ứng nhu cầu thoát nước đô thị.

Mặc dù vậy, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tuyến đường, phố và khu vực thường bị ngập cục bộ; ngập sâu (từ 20cm trở lên) khi có mưa to, kéo dài như: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (khu vực chân cầu Đò Quan), đường Trần Hưng Đạo (đoạn cống chợ Mỹ Tho, đoạn kéo dài ven hồ Truyền Thống), Hàn Thuyên - Hùng Vương và Chùa Cả, Hàng Tiệp, Hàng Cấp, chợ Diên Hồng, đầu đường Quang Trung (Trung tâm Đảng kiểm cũ), ngã 6 Năng Tĩnh - Văn Cao, đường Bến Thóc, Ngô Quyền, Máy Tơ... Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do địa hình trũng thấp nên khi có mưa to, toàn bộ nước mưa ở những vị trí khác chảy dồn về khiến lượng nước vượt quá khả năng tiêu của hệ thống cống. Hiện nay hệ thống cống thoát nước thành phố được xây dựng từ lâu, có nhiều cống được xây dựng từ thời Pháp thuộc hoặc xây dựng không đồng bộ, chấp v, tiết diện cống nhỏ không bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn. Một số tuyến cống của các tuyến đường chưa được thông nên gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước.

Với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), thành phố Nam Định đã lập được quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn chế, thành phố sẽ tích cực tìm kiếm, bố trí các nguồn kinh phí để từng bước cải tạo, đầu tư mới, đảm bảo hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch; trong đó ưu tiên cải tạo trước các trọng điểm ngập úng. Năm 2021, thành phố đã đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình góp phần nâng cao năng lực thoát nước gồm: Cống trạm bơm đường Kênh (đoạn từ đường Đông A đến cống Quán Tây), cống thoát nước Mã Điện đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Song Hào. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung triển khai hoàn tất thủ tục hoặc đang tiến hành thi công các dự án góp phần nâng cao năng lực thoát nước đã được HĐND tỉnh, UBND thành phố phê duyệt quyết định đầu tư, gồm: Dự án xây dựng cải tạo kín hóa 1.800m tuyến thoát nước Kênh Gia, đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Huy Liệu phường Mỹ Xá với

tổng kinh phí 122,5 tỷ đồng, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương giai đoạn 2021-2024; dự án cải tạo nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Du (từ đường Hùng Vương đến đường Lê Hồng Phong) với tổng kinh phí 14 tỷ 820 triệu đồng; dự án cải tạo tuyến cống thoát nước nối từ cống đường Trần Hưng Đạo đến cống đường Thượng Lỗ. Để tiếp tục nâng cấp cảnh quan xung tầm đô thị và minh, hiện đại UBND thành phố đã trình HĐND thành phố cho phép đầu tư thực hiện 9 dự án nâng cấp hệ thống, đồng thời cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, diện chiếu sáng đồng bộ trên các tuyến đường trên địa bàn với tổng mức đầu tư trên 88,1 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố đang triển khai đồng loạt một số dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, phố như: Hàn Thuyên (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phù Nghĩa); đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Phan Đình Phùng); đường Minh Khai (đoạn từ Hùng Vương đến Mạc Thị Bưởi và đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Hàng Đồng). Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hàn Thuyên (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phù Nghĩa) có tổng mức đầu tư là 14,992 tỷ đồng đã hoàn thành xây mới cống thoát nước B400 dài 310m, lát đá vỉa hè được 3.900m², bó vỉa đá 550m; đang tiếp tục thi công cống B1000x1000 và cống B1000x600. Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Phan Đình Phùng) với tổng mức đầu tư hơn 5,9 tỷ đồng với các hạng mục lát gạch màu ghi đá vỉa hè, thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng; cải tạo hệ thống thoát

nước. Công trình cải tạo, nâng cấp hệ và hệ thống cống thoát nước tuyến đường Minh Khai (đoạn từ Hùng Vương đến Mạc Thị Bưởi và đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Hàng Đồng) là công trình giao thông đô thị cấp III và công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Công trình được xây dựng nhằm đảm bảo giao thông, tiêu thoát nước, mỹ quan đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực. Mặt hè được lát gạch Terrazo màu ghi đá và lót lớp nilon chống mất nước khi đổ bê tông móng hè... công trình với tổng mức đầu tư hơn 7,9 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, ứng phó với tình trạng thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cục đoan, UBND thành phố Nam Định chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước bảo đảm hoạt động, khả năng tiêu thoát nước; tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không lấn chiếm, xả rác, xây bit cống, cửa ghi tiêu nước. Chỉ đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định tập trung huy động lực lượng tổ chức duy tu, nạo vét bùn trên các tuyến cống, hố ga, vớt bèo, rác cửa xả, nhặt thu gom phế thải và làm cỏ mái kênh tiêu, tăng tiết diện dòng chảy để tăng năng lực thoát nước. Bảo dưỡng, vận hành trạm bơm, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để vớt bèo, rác tại các trạm bơm Kênh Gia, Quán Chuột; thực hiện bơm tiêu nước đệm và duy trì mực nước thấp tại 2 trạm bơm tiêu này, đồng thời chú ý điều tiết nước bằng phai cống từ sông Vĩnh Giang ra, vào các tuyến kênh, mương, cống của thành phố; phân công lực lượng thường trực để mở nắp cống ga nhằm tăng khả năng thu và tiêu nước nhanh; phát hiện và xử lý sớm những điểm bị tắc cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Tiếp tục rà soát các quy hoạch thoát nước bảo đảm làm cơ sở triển khai nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, chính trong đô thị, ưu tiên kiểm soát ngập cho khu vực trọng điểm, có giải pháp ứng phó với mưa lớn. Thực hiện tốt công tác duy tu hệ thống thoát nước, có giải pháp thoát nước kịp thời không để tồn tại úng ngập cục bộ.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG



Cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước và vỉa hè tuyến đường Minh Khai để tăng năng lực thoát nước đô thị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam

(Tiếp theo trang 1)

về việc thay đổi nhân sự thường trú tại Nam Định; đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của TTXVN và cơ quan thường trú tại Nam Định đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thành hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX đã xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề cùng các chương trình, kế hoạch mới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh đầu tư xây dựng tạo ra diện mạo mới, đồng thời kết nối thuận tiện không chỉ trong tỉnh mà với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nam Định có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa; có đồng bào tôn giáo; địa phương có phong trào giáo dục phát triển; đã đầu tư trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thời gian gần đây, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện

lớn được Trung ương đánh giá cao. Mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng thu hút đầu tư với những doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản phẩm thân thiện môi trường. Từ thực tế của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn TTXVN quan tâm nhiều hơn đến Nam Định, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thông tin đối ngoại để các đơn vị, đối tác hiểu biết nhiều hơn về Nam Định, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến đề xuất của TTXVN, giao các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết.

Hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đồng chí Tổng Giám đốc TTXVN và các nhà báo đang công tác ở TTXVN sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Đoàn công tác của TTXVN bức tranh Tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hóa của quê hương Nam Định./.

Gặp mặt, tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên Nam Định đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

(Tiếp theo trang 1)

khu vực và quốc tế. Sở VH, TT và DL, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển các môn thể thao thành tích cao trong địa bàn tỉnh; mở rộng tuyển chọn, đào tạo các môn thể thao năng khiếu, đặc biệt chú trọng các môn mang tính quần chúng để thể thao Nam Định phát triển đúng hướng "xa hơn, cao hơn", góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần của người dân Nam Định.

Đại diện cho các VĐV Nam Định tham dự SEA Games 32, VĐV Nguyễn Thị

Huyền đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đạt được những thành tích xuất sắc trong thi đấu, đem vinh quang về cho Tổ quốc và hứa rằng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ghi nhận những đóng góp của các HLV, VĐV, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 cá nhân (6 VĐV, 7 HLV) đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, thi đấu tại SEA Games 32./.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

(Tiếp theo trang 1)

tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch đề ra và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí còn lớn hơn dự kiến nhận định của các cơ quan khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là tình trạng lạm phát (tuy có hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao).

Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư;

tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh được thành lập tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 23-4-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để cùng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Tổ công tác. Chủ thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiểm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công./.

Quý tín dụng nhân dân Liêm Hải tạo đòn bẩy phát triển kinh tế địa phương

Thành lập từ năm 2005 đến nay, Quý tín dụng nhân dân (TDND) Liêm Hải (Trực Ninh) luôn bám sát chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) Chi nhánh Nam Định và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương bảo đảm hoạt động hiệu quả, ổn định. Quý đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô hoạt động cũng như chất lượng tín dụng, trở thành một kênh vay vốn tại chỗ, kịp thời và nhanh chóng với vai trò là "đòn bẩy" trong công cuộc làm giàu của người dân các xã Liêm Hải, Việt Hùng và Trực Tuấn.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quý TDND Liêm Hải cho biết: "Thời gian qua, Quý đã tập trung kiện toàn các vị trí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, kế toán và cán bộ tín dụng; phân công cán bộ phù hợp năng lực, sở trường và địa bàn phụ trách. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Quý có bản bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định; trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kế toán, thanh toán, tiền tệ, kho quỹ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị điều hành thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối an toàn. Công tác quản lý, tăng trưởng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng. Quý luôn nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt phương châm "gửi thuận lợi, rút nhanh chóng" kết hợp duy trì việc chuyển và nhận tiền, đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch, sử dụng các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng của người dân". Trong hoạt động, Quý linh hoạt triển khai kế hoạch, giải pháp

kịp thời, phù hợp với từng thời điểm; Xây dựng nội quy làm việc tận tâm, chuyên nghiệp, nội quy giao dịch, quy chế miễn giảm, hạ lãi tiền vay, quy định lãi suất tiền gửi, tiền vay, niêm yết công khai tại trụ sở và phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh các xã để tuyên truyền, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời, tạo thuận tiện cho giao dịch. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch xã Việt Hùng và xã Trực Tuấn cũng phát huy tốt đa hiệu quả hoạt động.

Mặc dù cơ chế lãi suất huy động và cho vay thường xuyên có sự thay đổi, giá cả thị trường biến động gây khó khăn không nhỏ cho hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng song tập thể cán

bộ, nhân viên Quý TDND Liêm Hải đã đoàn kết, nỗ lực, không ngừng mở rộng quy mô cho vay, làm tốt công tác huy động tiền gửi của người dân trên địa bàn. Số lượng thành viên tham gia Quý ngày một tăng. Hết quý I-2023, Quý có 635 thành viên, tăng 104 thành viên so với năm 2022. Tổng dư nợ cho vay hết quý I-2023 đạt hơn 70 tỷ đồng. Hiện, Quý có gần 200 khách hàng có dư nợ. Phần lớn vốn huy động được Quý tạo điều kiện cho các thành viên vay đầu tư phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp



Cán bộ Quý tín dụng nhân dân Liêm Hải kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn tại xưởng sản xuất của anh Nguyễn Văn Tuấn, chợ Đường, xã Liêm Hải.

phần tăng bước đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở địa bàn.

Từ nguồn vốn vay của Quý, người dân đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hộ hiệu quả như chăn nuôi bò, vịt, cá truyền thống; các hộ dân sống ven các trục quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn 3 xã phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ như nghề mộc, kinh doanh đồ điện dân dụng, vật liệu xây dựng, dịch vụ cơ khí, inox; dịch vụ vận tải... Anh Nguyễn Văn Tuấn ở chợ Đường, xã Liêm Hải cho biết: "Ở địa phương hiện nay đã hình thành làng nghề cơ khí inox xuất địa phương cao chuyên sản xuất đa dạng các loại nồi, tủ, vật dụng phục vụ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm với 60 hộ gia đình. Được Quý TDND Liêm Hải tiếp vốn hơn 400 triệu đồng, gia đình tôi đã xây dựng xưởng sản xuất đồng bộ với nhiều máy móc hiện đại như: máy uốn, máy cán đập, máy hàn nối, cắt ống; sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường trong nước và cả xuất khẩu sang các nước khối ASEAN như Lào, Campuchia, Thái Lan. Bình quân mỗi tháng, có số xuất bán hơn 60 bộ sản phẩm các loại, đảm bảo việc làm ổn định cho 4 lao động. Thời gian tới, xưởng sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư nâng cấp dây chuyền mới với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Rất mong Quý sẽ tiếp tục đồng hành tiếp vốn kịp thời cho gia đình để xưởng có điều kiện mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm với thu nhập ổn định cho lao động địa phương".

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Quý TDND Liêm Hải sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Quý hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số ngành Ngân hàng trong các hoạt động điều hành, quản lý, phát triển dịch vụ, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, phấn đấu thực sự là người bạn đồng hành tin cậy trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân địa phương./.

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

TIN THẾ GIỚI

(Tiếp theo trang 1)

giống các nước khác, Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng của những "làn gió ngược" như các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt, cuộc xung đột ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị. Ấn Độ nhập khẩu hơn 80% dầu thô trong khi giá dầu tăng vì ảnh hưởng của xung đột Ukraine.

Các kết quả tăng trưởng kinh tế theo quý và theo năm của Ấn Độ đều cao hơn so với dự báo của thị trường lần lượt là 5,5% cho 3 tháng đầu năm 2023 và 7% cho tài khóa 2022-2023. Tăng trưởng kinh tế khả quan được đánh giá là mang về thêm tín nhiệm kinh tế cho Thủ tướng Narendra Modi khi Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024, trong đó ông Modi nhiều khả năng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3.

Nhật Bản tăng ngân sách chăm sóc trẻ em

Ngày 31-5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo nội các tăng ngân sách chăm sóc trẻ em hàng năm của nước này thêm khoảng 3.500 tỷ yên (25 tỷ USD) trong giai đoạn 3 năm để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh. Con số trên cao hơn so với mức tăng từ 3.000 tỷ yên được đề xuất trước đây dành cho hỗ trợ chăm sóc trẻ em từ tài khóa 2024.

Chính sách trẻ em là một lĩnh vực trọng tâm của chính quyền đương nhiệm. Trong tài khóa hiện tại tính từ tháng 4-2023, khoảng 4.800 tỷ yên (34,3 tỷ USD) đã được phân bổ cho một cơ quan mới thành lập chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và gia đình. Trong tương lai gần,

chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu cho chính sách trẻ em. Theo dự thảo, chính phủ sẽ tiến hành cải cách chi tiêu vào tài khóa 2028 để không tạo thêm gánh nặng với người nộp thuế.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ dân số lão hóa nhanh nhất thế giới với số trẻ sơ sinh lần đầu tiên giảm xuống dưới 800 nghìn vào năm ngoái, kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1899.

NATO tiến hành tập trận lớn nhất tại Bắc Cực, cam kết bảo vệ Phần Lan

Ngày 31-5, các nước thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã khởi động các cuộc tập trận quân sự ở Bắc Cực với cam kết bảo vệ Phần Lan, thành tham gia huấn luyện chung kể từ khi trở thành một phần của liên minh quân sự phương Tây vào tháng Tư vừa qua. Gần 1.000 lực lượng đồng minh từ Na Uy, Anh, Thụy Điển và Mỹ đã tham gia cùng khoảng 6.500 binh sĩ Phần Lan và khoảng 1.000 phương tiện để tập trận trong tuần này, đánh dấu cuộc tập trận trên bộ thời hiện đại lớn nhất của Phần Lan ở khu vực Bắc Cực.

Giám sát các cuộc tập trận của NATO tại một trong những khu huấn luyện pháo binh lớn nhất châu Âu ở Rovajarvi, miền Bắc Phần Lan, Thiếu tướng quân đội Mỹ Gregory Anderson cho biết đất nước của ông sẵn sàng bảo vệ Phần Lan. Việc kết nạp Phần Lan vào khối NATO đã tăng hơn gấp đôi chiều dài biên giới mà liên minh quân sự này chia sẻ với Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moskva và phương Tây sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022./.

Đổi mới phương thức hoạt động, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ các cấp đã tích cực đa dạng hoá các hình thức tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường phát huy dân chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các cuộc vận động, phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống đều sát với thực tiễn, gắn kết với lợi ích của nhân dân, từng gia đình và cộng đồng dân cư, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh như: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế". Điển hình là thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", nhân dân đã hiến đất, hiến công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, gần bó. Trong đó, MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh; giám sát việc huy động nguồn lực của Nhà nước trong xây dựng NTM; quá trình bình xét, công nhận địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Đặc biệt, trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải

tiến kỹ thuật tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Hội Nông dân tỉnh vận động hội viên nông dân thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng bảo đảm quy định; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, xây dựng vườn kiêu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch"; chủ trì vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, đảm bảo 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đoàn Thanh niên tỉnh chủ trì vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm; tuyên truyền chống rác thải nhựa, ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày chiến binh tình phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh... Qua đó đã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Bên cạnh việc tập hợp nhân dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh còn tập trung hướng

giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo và các địa phương. Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tốt cho người nghèo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, hàng năm, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh có những hành động thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo. Riêng dịp Tết Quý Mão, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 128.441 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 77,1 tỷ đồng. Trong đó, Quý "Vi người nghèo" Trung ương hỗ trợ 200 suất tổng trị giá 240 triệu đồng. Quý "Vi người nghèo" các cấp thăm, tặng quà cho 7.967 hộ tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng 93.943 suất quà tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận thăm, tặng 26.331 suất quà tổng trị giá trên 61,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Quý "Vi người nghèo" các cấp những năm qua đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng nghìn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vốn và các điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng "Mái ấm tình thương", "Mái ấm công đoàn", "Mái ấm nông dân", "Mái ấm đồng đội", "Nhà tình nghĩa nữ Bộ đội Trường Sơn"... cho hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Với việc đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân theo hướng sâu sát với nhân dân, tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng cao và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 182/ 204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: LAM HỒNG



Nhân dân xã Xuân Kiên (Xuân Trường) tham gia phát triển sản phẩm OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, chủ doanh nghiệp quan tâm, chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc", anh Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Padmac Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) cho biết: Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu, với tổng số lao động 1.350 người, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty luôn thực hiện đúng các quy định pháp luật về

Xây dựng môi trường lao động an toàn trong doanh nghiệp



Nhiều năm liền Công ty TNHH Padmac Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) được đánh giá là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

ATVSLĐ, bảo đảm người lao động được làm việc trong môi trường an toàn. Ngoài việc cấp phát đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi, làm mát, hệ thống chiếu sáng tại các phân xưởng. Ở những công đoạn sản xuất có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động đều được lắp đặt hệ thống che chắn, bảo vệ người lao động. Hàng ngày, tổ công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn thực hiện kiểm tra trước và sau giờ làm việc tại tất cả các khu sản xuất, khu hoàn thiện, khu đóng gói sản phẩm... để người lao động khi hoạt động sản xuất phải tuân thủ các quy định an toàn lao động. Ngoài ra, công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện công tác ATVSLĐ; phát động phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc. Ngoài lịch kiểm tra định kỳ, Ban chấp hành công đoàn công ty còn phối hợp với Ban lãnh đạo, tổ an toàn, tổ chuyên môn kiểm tra đột xuất công tác ATVSLĐ tại các phân xưởng; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm quy tắc an toàn lao động. Nhờ vậy, từ khi thành lập đến nay trong công ty chưa xảy ra trường hợp mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nhiều năm liền, công ty là đơn vị dẫn đầu khối các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ.

Công ty TNHH Golden Victory, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) thường xuyên có hơn 10 nghìn lao động làm việc. Chị Trần Thị

tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động, ngoài khám sức khỏe định kỳ công ty còn tổ chức khám phụ khoa cho lao động nữ; duy trì việc hỗ trợ bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho người lao động. Trong năm 2022, công đoàn công ty đã tổ chức truyền thông và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho 100% công nhân lao động; tổ chức khám sức khỏe sinh sản cho 900 nữ công nhân lao động trong chương trình "Sức khỏe của bạn"... Bên cạnh đó, công ty quan tâm việc thăm hỏi, động viên đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết để người lao động yên tâm làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và giảm thiểu tai nạn lao động. Với những kết quả đạt được, năm 2022, công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ của LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Với mục tiêu bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, hạn chế nhất các tai nạn lao động có thể xảy ra, hàng năm, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức công đoàn phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, đặc biệt thực hiện cao điểm trong Tháng Hành động về ATVSLĐ; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

(Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: NGỌC LINH

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

vụ thu hoạch, cùng với đó do phía Trung Quốc chỉ định mặt hàng sắn riêng chỉ xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nên mặt hàng này đã dồn lên cửa khẩu. Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đông Hưng - Lạng Sơn đã sắp xếp các xe hàng vào Khu phi thuế quan, nên các xe hàng lên tới cửa khẩu không phải chờ ngoài đường. Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường. Phía Trung Quốc cũng đã tối ưu hóa quy trình thông quan, kiểm tra, kiểm soát nhanh hơn; đặc biệt phía bạn đã đồng ý chuyển sắn riêng xuất qua

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", chương trình "Mái ấm tình thương", "Triệu phần quà - san sẻ yêu thương", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Chi hội sống xanh"...

Học và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp. Tiêu biểu là Hội Khuyến học tỉnh xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên ngày càng sâu rộng và lớn mạnh. Đến tháng 3-2023, số hội viên đạt 37% dân số, cao nhất các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đứng thứ nhì toàn quốc. Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng. Quỹ khuyến học không ngừng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Toàn tỉnh hiện có 310 đơn vị có quỹ từ 100 triệu đến 4 tỷ đồng. Năm 2022, Tỉnh Hội đã trao học bổng 2.257 suất với số tiền 2,934 tỷ đồng và là năm thứ 10 trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số xe là 10.287 chiếc. Đảng bộ xã Giao Thịnh (Giao Thủy) thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được phát động và tổ chức tốt như: phong trào hiến đất mở đường (nhân dân hiến tặng 3.250m² đất trị giá gần 20 tỷ đồng), phong trào toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 với số tiền 364 triệu đồng...

Cùng với các tập thể, quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu

Cửa khẩu Tân Thanh một phần; đến ngày 30-5 có 60 xe mặt hàng này được xuất qua Cửa khẩu Tân Thanh.

ĐỒNG NAI

Đấu giá 36 khu đất trị giá khoảng 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2023. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ đấu giá 36 khu đất với diện tích hơn 77ha, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Việc đấu giá được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Hầu hết các khu đất đấu giá đều nằm ở vị trí thuận lợi, tiếp giáp với các trục đường giao thông, có thể xây dựng nhà ở, phát triển thương

mại, dịch vụ. Trong số này có 3 khu đất lớn với diện tích trên 58ha, giá trị khoảng 640 tỷ đồng ở huyện Cẩm Mỹ và huyện Trảng Bom. Việc tính giá trị những khu đất nêu trên căn cứ theo bảng giá đất của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024. Dự kiến, sau đấu giá, số tiền thu được từ các khu đất sẽ lớn hơn rất nhiều.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngành thu từ đấu giá đất được dùng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông; góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở của người dân. Thời gian tới, quá trình đấu giá đất sẽ được thực hiện đúng pháp luật, công khai, minh bạch, do đó tình cảnh có giải pháp ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhiều loạn thị trường, trực tiếp.../.

“TIẾP LỬA” học và làm theo Bác

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì công việc chung; thực hiện nếp sống văn hóa, tích cực chung tay góp sức vì cộng đồng. Tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên Trường THCS Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) thực hiện tốt việc học và làm theo Bác, thông qua việc nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong suốt quá trình giảng dạy, cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thực tế đạt hiệu quả cao, được giải Nhì trong 2 cuộc thi: Thiết kế bài giảng Điện tử Elearning cấp tỉnh, xây dựng thiết bị dạy học số cấp tỉnh; hướng dẫn học sinh tham dự kỳ thi SEAMO 2022 đoạt 11 huy chương trong đó có 1 Huy chương Vàng. Đồng chí Phạm Đức Thuận, hội viên nông dân chi bộ thôn Đông Lương, xã Tân Khánh (Vụ Bản) mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản với diện tích 15ha nuôi cá trắm đen, cá cảnh, tạo công việc ổn định thường xuyên cho 8-10 lao động; đồng thời thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản với 7 thành viên tham gia; tuyên truyền, vận động 17 hộ có các diện tích vườn ao thành lập mô hình hội nghề nghiệp phát triển kinh tế VAC. Với

hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, anh Thuận còn hướng dẫn các thành viên trong chi hội đảng ký tạo điều kiện hỗ trợ 85 triệu đồng cho các hộ dân trong xã có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất và ủng hộ thôn xóm xây dựng công trình phúc lợi 135 triệu đồng. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cá nhân anh đã góp 20 ngày công, ủng hộ 70 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải kể đến hàng nghìn việc tốt xuất phát từ việc học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị và cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã góp phần nâng cao giá trị cuộc sống. Đó là hành động đố châu bị rơi từ bàn công tăng 2 của gia đình xuống đất khi đi ngang qua nhìn thấy của anh Lương Thanh Hà, tổ dân phố số 9, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định); hành động của em Bùi Hải An, xóm 10, xã Hải Trung (Hải Hậu) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước... Những hoạt động thiết thực, cụ thể trong học và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước

nhìn chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên và nổi bật. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,4%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87,85%.

Để việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị. Có trọng vụ theo nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương ở các địa phương, đơn vị; nhất là những nơi có biểu hiện bộ đội, chậm chuyển biến, mất đoàn kết nội bộ. Kịp thời biểu dương khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; đồng thời định hướng những nhiệm vụ cần thực hiện theo từng năm, đảm bảo việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.../.

Kiên quyết không để tái vi phạm khai thác IUU



Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ quốc gia chống khai thác IUU chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND 28 tỉnh, thành phố có biển trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn 5 năm thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản IUU, toàn quốc đã có 26/28 tỉnh, thành phố ven biển hoàn thành việc rà soát, kiểm kê tàu cá hiện có tại địa phương, xác định hạn ngạch khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng; 28.797 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đạt 97,65%. Đã tổ chức triển khai thực hiện công tác chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo quy định của Luật Thủy sản và Hiệp định PSMA (Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng) cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, chống lấn, các vùng trong điểm để ngăn chặn, xử lý tàu cá có hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác hải sản IUU còn chưa đồng bộ, xuyên suốt giữa các địa phương. Tình trạng tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản chưa đảm bảo đủ điều kiện, không thông báo trước

khí cập cảng, rời cảng, khai thác sai vùng, chất lượng nhật ký khai thác không đảm bảo vẫn tiếp tục diễn ra. Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra, diễn biến phức tạp, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ Thủ tướng giao. Từ đầu năm 2023 đến nay tiếp tục xảy ra 14 tàu với 84 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sẽ không gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" nếu không chấm dứt tình trạng này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành chức năng, các tỉnh, thành phố tiếp tục thông tin, truyền thông, tập huấn, vận động cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kịp thời phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi khai thác IUU. Thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài. UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để ngăn chặn tàu của các địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng biên phòng tuyến biển kiểm tra, giám sát. Bộ Công an tuyến các vụ, việc vi phạm ra xử lý nghiêm để ngư dân rút kinh nghiệm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng. Đảm bảo nguồn lực, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3; chuẩn bị nội dung và các điều kiện tốt nhất để tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4./.

Tin, ảnh: VĂN ĐÀI

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023

(Tiếp theo trang 1)

theo hướng chất lượng, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm kế hoạch cơ cấu giống. Chủ động xây dựng kế hoạch gieo cấy vụ mùa gắn với sản xuất vụ đông; xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ, vùng trồng

chủ động tuổi tiêu, hạn chế rủi ro. Thực hiện tốt các biện pháp thủy lợi và phòng, chống thiên tai; chỉnh trang đồng ruộng; chủ động phương án phòng, chống úng. Quan tâm xây dựng các mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trong vụ mùa, vụ đông. Tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Xây dựng môi trường lao động an toàn...

(Tiếp theo trang 3)

cấp phát từ rơi, áp phích với nội dung tuyên truyền về "Quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ"; duy trì có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ Bảo hộ lao động gắn liền với tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, các tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường cho trên 700 cán bộ công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động; tổ chức hướng dẫn 23 doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường và tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nhiên liệu trong đơn vị. LĐLĐ các huyện, thành phố đã phối hợp tuyên truyền hàng nghìn lượt về đảm bảo ATVSLĐ trên hệ thống đài truyền thanh, trang facebook, fanpage; treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. LĐLĐ các huyện cũng phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ thuật an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn lao động.

Mặc dù công tác quản lý Nhà nước và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể về ATVSLĐ được tăng cường; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã quan tâm, triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ không ngừng đầu tư cải thiện điều kiện lao động và môi trường làm việc, song vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ. Một số chủ sử dụng lao động chạy theo lợi nhuận trước mắt, xem nhẹ các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc, môi trường làm việc... làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người lao động. Vẫn còn một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra, vẫn còn nhiều người lao động mắc bệnh nghề nghiệp nhưng chưa được khám, điều trị, giám định kịp thời.

Thời gian tới, các tổ chức Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ; tăng cường giám sát các doanh nghiệp sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chế độ bảo hộ lao động cho người lao động; tổ chức các hoạt động huấn luyện, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... Các tổ chức Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, góp phần cùng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững./.

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2022-2023 và đang chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu bậc học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho học sinh.

Chuẩn bị cho năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) dự kiến tuyển 178 học sinh vào 5 lớp 1. Cô giáo Đỗ Thị

đã hướng dẫn các phòng GD và ĐT, các trường THPT xây dựng kế hoạch huy động trẻ vào cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10; thành lập hội đồng tuyển sinh; công khai các điều kiện giáo dục; tổ chức đăng ký tuyển sinh, thu hồ sơ, phương án tổ chức coi, chấm thi; phương án duyệt trúng tuyển... đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, đúng quy chế. Công tác tuyển sinh sẽ được thực hiện công khai, minh bạch. Sở GD và ĐT sẽ bố trí các cuộc kiểm tra đột xuất về công tác tuyển sinh,

độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học (không để học sinh phải bỏ học vì kinh tế gia đình khó khăn); chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng học hòa nhập đến trường học. Sở GD và ĐT hướng dẫn các Phòng GD và ĐT tham mưu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường THCS. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh

hiện hành do Bộ GD và ĐT quy định, chủ yếu trong chương trình lớp 9; để thí có độ phân hoá, có câu hỏi mở và gắn với thực tiễn. Các trường THPT ngoài công lập có thể tuyển sinh theo các phương thức như: thi tuyển, xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp thi tuyển. Sở GD và ĐT hướng dẫn các trường THPT ngoài công lập xây dựng Đề án tuyển sinh, trong Đề án nêu rõ cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên; chỉ tiêu, đối tượng, thời gian, phương thức tuyển sinh, nguyên tắc xét đối; mức thu học

Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024

Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có 27 phòng học, đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, ti vi, đồ dùng dạy học (bộ chữ, các đồ dùng dành cho môn Tiếng Việt, môn Toán...) đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 hiệu quả ở các khối lớp 1, 2, 3, 4 theo tiêu chuẩn của trường tiểu học. Trước đó, để chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1, nhà trường đã rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện tuyển sinh cũng như việc thực hiện dạy và học theo chương trình mới; rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm với công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ dạy học theo chương trình mới ở khối lớp 1, 2, 3, 4. Để khắc phục khó khăn về nhân lực do thiếu giáo viên, trường ký hợp đồng với giáo viên mới nghỉ hưu và giáo viên trẻ mới ra trường để đảm bảo đủ nhân lực cho năm học mới.



Cô và trò Trường THCS Đống Sơn (Nam Trực) trong một giờ học.

Ở khối mầm non, các CSGD mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) trên địa bàn đến trường. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, trẻ dưới 5 tuổi được huy động đến các trường, lớp ở các loại hình công lập, tư thục. Đối với khối tiểu học, các trường huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng học hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1. Sở GD và ĐT hướng dẫn Phòng GD và ĐT thành phố tham mưu UBND thành phố Nam Định về phương án tuyển sinh vào lớp 1 các trường xây dựng CSGD chất lượng cao đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch. Đặc biệt, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non không phải là yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ để tuyển sinh vào lớp 1.

Đối với khối THCS, các trường huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong

các cấp học trên trước ngày 30-6; Sở GD và ĐT sẽ điều chỉnh lịch tuyển sinh khi Bộ GD và ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Đối với khối THPT, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển sinh trong các ngày 25, 26 và 27-5. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển 570 học sinh lớp 10 vào 16 lớp; trong đó có 14 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên. Học sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong làm 3 bài thi môn chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi môn chuyên. Các trường THPT không chuyên sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trong 2 ngày 9 và 10-6; tuyển khoảng 65% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023. Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập phải làm đủ 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Nội dung thi nằm trong chương trình THCS

phí...; tổ chức thẩm định các điều kiện; hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh và duyệt kết quả trúng tuyển đối với các trường, đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-8-2023. Đề án tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập thông báo công khai tối thiểu 60 ngày trước ngày tổ chức tuyển sinh. Sở GD và ĐT cũng hướng dẫn các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên căn cứ nhu cầu người học và điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực của các trung tâm để xuất chỉ tiêu tuyển sinh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện các Phòng GD và ĐT huyện, thành phố, các nhà trường đang tiếp tục rà soát, kiểm kê, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, trang trí khuôn viên... chủ động dự báo số lượng học sinh năm học mới, từ đó tổ chức tuyển sinh hợp lý. Đặc biệt, Sở GD và ĐT lưu ý các nhà trường nâng cao độ đồng đều về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện điều chuyển cán bộ, giáo viên giữa các trường trên địa bàn để nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục việc chọn trường, chọn lớp, lựa chọn giáo viên ở các bậc học, cấp học - thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay, dẫn đến quá tải ở một số trường có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tốt. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh, các trường dự kiến bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp chương trình GDPT, sách giáo khoa mới, đặc biệt là ở các khối lớp 4, lớp 8, lớp 11; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên triển khai chương trình mới ở khối lớp 4, lớp 8, lớp 11. Các trường học đều đã sẵn sàng các điều kiện để tiến hành công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đạt kết quả cao./.

Bài và ảnh: MINH THUẬN

Thời sự Quốc tế GIAI ĐOẠN HỢP TÁC MỚI Ở TRUNG ĐÔNG

Với những diễn biến tích cực trong quan hệ giữa các nước trong khu vực, người dân và các quốc gia ở Trung Đông đang đứng trước cơ hội tăng cường hợp tác nhằm đạt được sự phát triển, ổn định và an ninh.



Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Iran đầu tiên tới thăm Syria kể từ khi xung đột bùng phát tại quốc gia này 12 năm trước. Nhà lãnh đạo Iran mô tả chuyến thăm ngoại giao ở mỗi nước cũng như kế hoạch tổ chức các chuyến thăm ngoại giao lẫn nhau giữa hai bên. Ông Abdollahian nhấn mạnh, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi chỉ trương đặt sự cởi mở và hợp tác với các nước láng giềng là ưu tiên chính sách đối ngoại của mình. Trong khi đó, đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có chuyến thăm hai ngày tới Syria. Ông Raisi là

bày tỏ sẵn sàng thực thi mọi biện pháp để phát triển quan hệ kinh tế - thương mại song phương, theo đó cho phép Iran và Syria mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn, trong đó có biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực dầu mỏ. Phía Iran cho biết, những trở ngại đối với nỗ lực gia tăng sự hiện diện của các công ty xuất khẩu Iran tại Syria sẽ sớm được loại bỏ và các công ty xuất khẩu Iran được tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động tại Syria.

Việc tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Syria cũng đứng trước cơ hội mới sau khi các Bộ trưởng Ngoại giao của Liên đoàn Arab (AL) thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria. AL nhất trí thành lập một ủy ban liên lạc cấp bộ trưởng, bao gồm đại diện của Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Liban và Tổng Thư ký AL, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Theo Tổng Thư ký AL Ahmed Abul-Gheit, tổ chức này đã thống nhất về cách tiếp cận nhằm giải quyết dần cuộc khủng hoảng Syria, trong đó ủy ban mới thành lập sẽ theo dõi các bước được thực hiện theo hướng này và liên lạc với Chính phủ Syria cũng như các bên liên quan và cộng đồng quốc tế về vấn đề này. AL hoan nghênh sự trở lại của Chính phủ Syria, sau khi tư cách thành viên của nước này bị đình chỉ kể từ tháng 11-2011.

Quyết định đưa Syria trở lại với gia đình khối Arab đồng nghĩa các quốc gia Arab sẽ liên lạc với Damascus lần đầu tiên sau nhiều năm để thảo luận về vấn đề cấp bách của Syria.

THANH VĂN